

จดหมายข่าว (iNT News)

จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ครั้งที่ 8/2563 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

iNT
POWER OF MAHIDOL INNOVATION

NEWS

(1) iNT เตรียมแถลงข่าวผลงาน ‘มหิดลสู้ภัยโควิด’ พร้อมจัดตั้งกองทุน ‘นวัตกรรมมหิดลเพื่อการแพทย์และสุขภาพ’
สถาบันฯ เตรียมจัดงานแถลงข่าวมหิดลสู้ภัยโควิด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือสร้างความร่วมมือกับบริษัท B52 และสถานีโทรทัศน์ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น Facebook และสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนี้ทางสถาบันฯ จะใช้โอกาสนี้เปิดตัวการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสุขภาพ ภายใต้มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการแพทย์และสุขภาพ ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคอุบัติใหม่ พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสาร บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพต่อไป

(2) สรุปรายชื่อผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่จะถูกนำเสนอในงานแถลงข่าวมหิดลสู้ภัยโควิด

งาน TC สรุปผลงานที่จะถูกเผยแพร่ในงานแถลงข่าวมหิดลสู้ภัยโควิด โดยจะแบ่งกลุ่มผลงานออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) กลุ่มเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อวินิจฉัย ป้องกัน และรักษา จำนวน 26 ผลงาน 2) กลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการให้บริการหรือด้านสังคม จำนวน 9 ผลงาน 3) กลุ่มงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ผลงาน โดยทาง TC จะดำเนินการสรุปรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

(3) ที่ประชุมมอบหมายหน่วยนโยบายและแผน หน่วยการเงิน ศึกษาภาพรวมและวิเคราะห์สภาพคล่องส่วนงาน ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการ (ดร.วนรัชต์) คุณณัฐชา คุณพวงชมพู และคุณจอมภพ เป็นตัวแทนของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมการประชุมประเมินสภาพคล่องส่วนงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จัดโดยกองคลังและศูนย์บริหารสินทรัพย์ ผ่านทาง Webex Meeting ที่ประชุมได้มีการสรุปมอบหมายให้หน่วยนโยบายและแผน หน่วยการเงิน ดำเนินการศึกษาภาพรวมรายรับ-รายจ่าย และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวิเคราะห์และแจ้งกลับไปให้ศูนย์บริหารสินทรัพย์ รวมถึงรายงานสถานะทางการเงินของสถาบันฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการสถาบันฯ พร้อมจัดทำแผนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของสถาบันฯ ต่อไป

(4) สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันฯ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 63

หน่วยนโยบายและแผน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันฯ ในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ งบประมาณเงินรายได้เบิกจ่ายไป 34% และงบมหาวิทยาลัยสนับสนุนฯ ที่แบ่งการเบิกจ่ายออกเป็นแต่ละโครงการ ดังนี้ Talent Mobility 21%, ส่งเสริม Entre 34%, จัดทำระบบส่งเสริม Tech/Inno 32%, พัฒนาคูคลากร 23%, ส่วนโครงการ Pre-Seed Fund, พัฒนาเครือข่ายฯ, และจัดตั้งศูนย์ฯ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

(5) รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563

งาน TC รายงานผลการดำเนินงาน การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ การยื่นขอรับความคุ้มครอง 98 เรื่อง, จดทะเบียน 70 เรื่อง การดำเนินงานด้านการพาณิชย์มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้ว 8 เรื่อง, อยู่ระหว่างการเจรจา 12 เรื่อง และเป็นตัวแทนจำหน่าย 9 เรื่อง

(6) แจ้งความคืบหน้ากำหนดการประชุมคณะกรรมการ อำนวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2563

งาน AD แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานนัดหมายเวลาที่เหมาะสมกับคณะกรรมการฯ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดการประชุมได้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 (เวลา 13.30 น.) หรือวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 (เวลา 14.00 น.)

(7) เตรียมสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากรรอบใหม่ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 63

หน่วยทรัพยากรบุคคล แจ้งผลจำนวนผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคลากรรอบใหม่ (รอบวันที่ 11 มี.ค. 63) มีผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารอบสัมภาษณ์ดังนี้ RA จำนวน 5 คน , EE จำนวน 6 คน ส่วน IT ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ทั้งนี้จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00น. เป็นต้นไป